

SỰ TIN TƯỞNG, ĐỒNG LÒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý! Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kính thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tất cả các đồng chí và nhân dân trong toàn tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2020, một năm với rất nhiều khó khăn, biến động và diễn ra nhiều sự kiện, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm tiến hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tất cả các đồng chí và nhân dân trong toàn tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Nổi bật là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm chất lượng văn kiện, nhân sự đại hội và tiến độ thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Sau đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng mới đã kịp thời phân công, bố trí cấp ủy viên, kiến toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị theo phương án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều cố gắng tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua yêu nước và chương trình hoạt động với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương và chào mừng đại hội đảng các cấp được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm qua diễn ra với nhiều đổi mới, đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức thành công các kỳ họp (thường kỳ và phát sinh đột xuất); đã ban hành 89 nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, đây là năm lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh có sự thay đổi lớn và thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đặc biệt, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động nặng nề, nền kinh tế của tỉnh ta vẫn được duy trì tăng trưởng tương đối khá; tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 53.393 tỷ đồng, tăng 3,23% so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất tăng 1,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của nhân dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn duy trì ổn định và

đạt mức tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện và nâng lên. Toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, với quyết tâm cao, cách làm sáng tạo đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, việc làm, góp phần quan trọng ổn định nền kinh tế của tỉnh. Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được chỉ đạo quyết liệt, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2020, toàn tỉnh có 83 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành của ủy ban nhân dân các cấp.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện với nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn; kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, truy vết, dập tắt nguồn bệnh Covid-19 ngay từ khi mới phát sinh. Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện "mục tiêu kép".

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các đồng chí, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung thảo luận, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, phương hướng và biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Có thể nói, năm 2020 qua đi để lại cho chúng ta nhiều điểm nhấn và bài học kinh nghiệm quý giá:

Đó là giá trị của sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí trong thực hiện mục tiêu phát triển. Sự đoàn kết, nhất trí là yếu tố hết sức quan trọng giúp chúng ta vượt qua khó khăn, trở ngại, đạt được nhiều kết quả tưởng chừng như khó có thể đạt được; như đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp đã giúp nhiều doanh nghiệp chia sẻ thông tin thị trường, vượt qua khó khăn; đoàn kết trong cộng đồng dân cư giúp chúng ta thực hiện trọn vẹn các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, đoàn kết trong cấp ủy, chính quyền các cấp giúp chúng ta có thêm động lực, sức mạnh hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ khó khăn đã đề ra.

Đó là giá trị của tinh thần quyết tâm, quyết liệt theo đuổi đến cùng các mục tiêu đã đề ra. Càng trong khó khăn, nhiệm vụ càng nặng nề, chúng ta càng quyết tâm thực hiện bằng được, càng kiên trì theo đuổi đến cùng. Chỉ có như thế kết quả đạt được mới thực chất, bền vững và đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thưa cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh!

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh nhiều thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chung cho năm 2021 là: Tập trung, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống, tạo ra bước chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đương với giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, chúng ta xác định nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, đó là quán triệt định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung được chỉ đạo quyết liệt, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2020, toàn tỉnh có 83 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành của ủy ban nhân dân các cấp.

Một là: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra Nghị quyết với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển tải các chủ trương, định hướng của Đại hội đến với mọi tầng lớp cử tri và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh đồng lòng, tin tưởng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao nhất. Sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm vào cuộc của nhân dân sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là: Chúng ta cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch nhằm nâng cao ý thức tự phòng, chống dịch của từng cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật kinh tế của tỉnh để đạt được mục tiêu kép "đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế" theo đúng sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Ba là: Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên, giám sát chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; nhanh chóng đưa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thành các chương trình hành động hiệu quả và qua đó xác định nỗ lực, quyết tâm và tổ chức thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, theo đuổi đến kết quả cuối cùng trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết tồn đọng trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không làm phát sinh thêm những đơn, thư tố tụng kéo dài.

Bốn là: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, tạo ra sự chuyển biến đột phá và tạo ra những bước ngoặt mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trước hết, phải xác định có thể sẽ phải hy sinh một số yêu cầu, mục tiêu hoặc một số nhu cầu khác, thực hiện tiết kiệm dành nguồn lực thực hiện mục tiêu kế hoạch lớn đã đề ra. Phấn đấu đẩy nhanh tiến trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Để thực hiện nhiệm vụ này, một trong những yêu cầu quan trọng đó là sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh mà đại diện là các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ có kế hoạch thực hiện các mục tiêu lớn và đẩy mạnh thực hiện các công trình trọng điểm, trọng tâm, trọng điểm, thay đổi tư duy, cách làm, tạo ra môi trường lành mạnh, thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Bình, coi Thái Bình là một điểm đến mới, hấp dẫn, là địa chỉ có đầy cơ hội. Để làm được điều đó, chúng ta cần đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở quan trọng để chúng ta huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư lớn, từ con em người Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc đầu tư về quê hương. Hy vọng, trong thời gian tới đây, với quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự cải thiện môi trường đầu tư một cách hiệu quả, đồng bộ, chúng ta sẽ tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có chất lượng đến với Thái Bình. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của tỉnh. Chúng ta vì nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư, coi nhà đầu tư chính là người đến giúp chúng ta trong việc thực hiện các nhiệm vụ to lớn, nặng nề và chúng ta đồng hành cùng nhà đầu tư để đạt được kết quả tốt nhất.

Sáu là: Ngay sau kỳ họp này, chúng ta phải bắt tay ngay thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bên cạnh đó, phải chú trọng chuẩn bị và tổ chức tốt sản xuất vụ lúa xuân và Tết trồng cây năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là nội dung hết sức quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết để bầu các chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định và có sự tập trung, nhất trí cao.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thời gian của kỳ họp không nhiều nhưng lại có nhiều nội dung quan trọng cần thảo luận và cho ý kiến, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

PHÁT HUY DÂN CHỦ... (Tiếp theo trang 1)



mức tăng trưởng dự kiến của cả nước. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng tốt; các hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi. Công tác quản lý đất đai xây dựng cơ bản, thúc đẩy thị trường đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt. Công tác triển khai quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được triển khai tích cực. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và đạt kết quả tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết như: tăng và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bên cạnh đó, phải chú trọng chuẩn bị và tổ chức tốt sản xuất vụ lúa xuân và Tết trồng cây năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là nội dung hết sức quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết để bầu các chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định và có sự tập trung, nhất trí cao.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thời gian của kỳ họp không nhiều nhưng lại có nhiều nội dung quan trọng cần thảo luận và cho ý kiến, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Công tác điều hành, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số ngành, địa phương chưa tốt. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa thật đúng quy trình, quy định, hiệu quả chưa được bảo đảm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết như: tăng và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bên cạnh đó, phải chú trọng chuẩn bị và tổ chức tốt sản xuất vụ lúa xuân và Tết trồng cây năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2021 là năm tiến để giữ vai trò động lực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bối cảnh thế giới, trong nước và trong tỉnh được dự báo tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức mới. Bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta phải bản báo, đưa ra những quyết sách quan trọng để tháo gỡ các khó khăn và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Vì vậy, tại kỳ họp này, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng; cần đối chi thường xuyên và vốn năm 2020 cho các công trình trọng điểm. Công tác triển khai thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm đến khó khăn cho việc thu hút dự án đầu tư thủ cấp. Việc thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát về xây dựng cơ bản sau đầu tư chưa được thường xuyên. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Hai là: Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ; tích cực tham gia chất vấn các thành viên UBND tỉnh về những vấn đề mà đa số cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn các vấn đề theo luật định.

Ba là: Thực hiện ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết để bầu các chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.

Kính thưa các vị đại biểu;

thưa toàn thể nhân dân!

Kỳ họp này được tiến hành trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị của tỉnh và đời sống của nhân dân. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!



Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ Tiến Hải chiều ngày 8/12.